



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เรื่อง

1. ผลิต-แปรรูป ไก่ดำ สินค้าเด่นเมืองพิษณุโลก
2. มนัญญา แก้มะพร้าวราคาตกต่ำ เร่งเสนอคณะกก.พืชน้ำมันฯพิจารณาการ...
3. 'เฉลิมชัย' ฝังทำลายหมูเถื่อน มากที่สุดกว่า7แสนกก.ค่า123ล้าน
4. กรมพัฒนาที่ดิน Kick Off 'ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอกควัน'
5. รองปลัดฯร่วมถกพัฒนาการเกษตรฯ
6. ส่งออกปี65 โตทะลุเป้า5.5% ปี66คาดขยายตัว1-2% ยอดพุ่งเกิน10ล้านล้าน
7. จัดใหญ่ครบ 10 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
8. กรมข้าวฯรุดเยี่ยม ศูนย์ข้าวที่อุบลฯ รับฟังสภาพปัญหา ให้คำแนะนำแก้ไข
9. คาดปี'66ส่งออกโต1-2%พาณิชย์ยอมรับเผชิญหลายปัจจัยลบ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. คู่ค้าแพ้วทำส่งออกธค.65จบ14.6%
12. 'ผู้ส่งออก' ร้องสกัดบาทแข็ง แนะนำกนง.ชะลอขึ้นดอกเบี้ย

สื่อ

- เดลินิวส์
ไทยโพสต์
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ

ผลิต-แปรรูป ไก่ดำ สินค้าเด่นเมืองพิษณุโลก

นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้
อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศท.2 ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตไก่ดำ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย ตำบลดงก้อย อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิต มีการบริหารงานและการเติบโตของธุรกิจที่ดี โดยดำเนินการผลิต แปรรูป และจำหน่ายครบวงจร ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เริ่มดำเนินการปี 2559 นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อปี 2560 และโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในปี 2565 รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 ราย มีไก่ดำจำนวน 24,000 ตัว (เฉลี่ย 800 ตัว/ครัวเรือน) โดยมีนายประเดิม เมืองมูล เป็นประธานกลุ่มและเป็นผู้บุกเบิกการเลี้ยงไก่ดำ

ด้านการดำเนินงานของกลุ่ม พบว่าทางกลุ่มได้นำไก่ดำสายพันธุ์เคยู-ภูพาน ที่



โดยฟักไข่ด้วยตู้อบพลังงานไฟฟ้า การอนุบาล การเลี้ยงดูในกรงโดยแยกเป็นห้อง ๆ สำหรับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ และห้องขุนโดยเฉพาะ เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย จำนวนไก่ดำเฉลี่ย 500-800 ตัว/รุ่น/ฟาร์ม แต่ละรุ่นใช้เวลาเลี้ยง 50-100 วัน หรือประมาณ 3-7 รุ่น/ปี/ฟาร์ม โดยใช้วัสดุธรรมชาติสร้างโรงเรือน และวัตถุดิบอาหารสัตว์จะใช้พืชอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกเองได้ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ไบโหม่น ตะไคร้ หรือเรียกว่า การเลี้ยงไก่ดำออร์แกนิก



จะทำให้ไก่ดำไม่เครียด และทำให้ผลผลิตแบบธรรมชาติอาหารปลอดภัย

ศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีลักษณะขนสีขาวทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนักดำ เนื้อนุ่ม กระดูกนุ่ม เลี้ยงง่าย โตไว และนิสัยไม่ก้าวร้าว มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ โดยตัวผู้โตเต็มที่น้ำหนักเฉลี่ย 3-3.5 กิโลกรัม ตัวเมียหนักเฉลี่ย 2.8-3 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรจะเพาะพันธุ์

ให้ผลผลิตไก่ดำ เฉลี่ย 650 ตัว/รุ่น/ฟาร์ม (น้ำหนักเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัม/ตัว) ราคาที่เกษตรกรขายไก่ดำมีชีวิต เฉลี่ย

อยู่ที่ 72 บาท/ตัว หรือ 80 บาท/กิโลกรัม สำหรับไข่ไก่ดำสมาชิกรายจำหน่ายให้กับกลุ่มๆ เพื่อนำไปฟักเป็นลูกไก่ราคา 8 บาท/ฟอง และ มูลไก่ ราคา 18 บาท/กระสอบ ด้านการแปรรูปและการตลาด ทางกลุ่มสามารถผลิตไก่ดำได้ประมาณ 5-7 ตัน/เดือน โดยจะรับซื้อผลผลิตไก่ดำจากเกษตรกรสมาชิกเพื่อนำไปแปรรูปโดยผลผลิตร้อยละ 80 นำไปแปรรูปแช่แข็งส่ง

จำหน่ายห้างสรรพสินค้า ส่วนอีกร้อยละ 20 นำไปแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ออ. อาทิ ไก่ดำตุ๋นยาจีน ซุปไก่ ซุปผง ไข่ขาวนึ่ง และบรีโกลในครัวเรือน

“ไก่ดำ ตามประวัติศาสตร์ของจีนถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางยาอายุวัฒนะ หรือถือว่าเป็นอาหารของฮ่องเต้เท่านั้น และยังช่วยในเรื่องการบำรุงสมองและด้านทานโรค รวมทั้งเป็นอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหารที่มีสรรพคุณทางยาเสริมภูมิคุ้มกันมากขึ้น ดังนั้นการผลิตไก่ดำสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเชิงหวาย จึงตระหนักถึงความสำคัญของการกระบวนการผลิตที่ต้องผลิตในโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน และสินค้ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานทั้ง GAP และ ออ. ทั้งนี้ หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่คุณประเดิม เมืองมูล โทร. 08-7056-3967, Facebook : P.M ฟาร์มไก่ดำ KU ภูพาน เมืองพิษณุโลก ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่าน”

มนัญญา แก้มะพร้าวราคาตกต่ำ

เร่งเสนอคณะกก.พืชน้ำมันฯพิจารณาการนำเข้าใหม่

“รมช.มนัญญา” สาบปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ พบเอกชนยอมเสียภาษีนำเข้านอกโควตา พวงนำเข้ากะทิสตจากต่างประเทศ เหตุมะพร้าวในประเทศราคาสูง เตรียมเสนอ กกก.พืชน้ำมันและน้ำมันพืช พิจารณาแนวทางนำเข้าใหม่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการนำเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์มะพร้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและตัวแทนเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนราคา



มะพร้าวตกต่ำเมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 ที่ผ่านมาเกษตรกรได้ร้องเรียนราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5 บาทต่อผล จึงไม่ได้จ้างเก็บมะพร้าวเพราะไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ซึ่งตรงกับที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานว่า ต้นทุนการผลิตมะพร้าวอยู่ที่ 7 บาทต่อผล ในการประชุมพบว่า มีการนำเข้ามะพร้าวนอกโควตาจำนวน 130,000 ตัน โดยเอกชนยอมเสียภาษีนำเข้า ร้อยละ 54 เพื่อเลี่ยงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุญาตนำเข้าตามโควตา และพบว่ามีการนำเข้า



กะทิสตจากต่างประเทศ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ซึ่งจะตรวจเรื่องการปนเปื้อนความปลอดภัยและโรงงานที่ผลิตต้องได้มาตรฐานอาหารเท่านั้น ซึ่งไม่มีการจำกัดปริมาณนำเข้า ซึ่งกะทิเหล่านี้ไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นปริมาณผลผลิตมะพร้าวตามความต้องการใช้ในประเทศ ที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช จะนำมาพิจารณากำหนดออกมาเป็นสัดส่วนโควตาให้นำเข้ามะพร้าวในแต่ละปี จึงมีผลให้กระทบกับราคาผลผลิตมะพร้าวในประเทศทางอ้อมอย่างมีนัยยะสำคัญ และยังพบว่า กรณีถ้าเป็นโรงงานผลิตมะพร้าวที่ขอส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะยังได้สิทธิในการขอคืนภาษีจากการนำเข้ามะพร้าวอีกด้วย ดังนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่ กกก.พืชน้ำมันฯ น่าจะต้องนำมาพิจารณาประกอบว่าจะมีแนวทางนำเข้ามะพร้าวรูปแบบอื่นแทนโควตาหรือไม่ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนมะพร้าว ขณะเดียวกันก็ไม่กระทบกับภาคธุรกิจ

“ได้มอบหมายให้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหนังสือตามข้อสั่งเกตน์ ถึง สศก. เสนอต่อ กกก.พืชน้ำมันฯ ที่มีรองนายกฯ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาและร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่ทุกกระทรวงที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตร ทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป ต้องมีการบูรณาการ

การทำงานและข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ทราบได้ว่าสินค้าที่นำเข้าแต่ละชนิดจะกระทบกับเกษตรกรซึ่งเป็นปลายทางอย่างไร นอกจากนั้นได้สั่งการให้กรมฯ เข้มงวดตรวจสอบมะพร้าวนำเข้า 100% ทุกตู้ และให้ อย.รวบรวมตัวเลขปริมาณน้ำกะทิที่ขออนุญาตนำเข้าต่อปี เพื่อเสนอต่อ กกก.พืชน้ำมันฯ พิจารณาโดยเร็ว เบื้องต้นมีสัญญาณที่ดี สศก.รายงานมาว่า ราคามะพร้าวขยับขึ้นไปอยู่ที่ 12 บาทต่อผล” รมช.มนัญญา กล่าว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จะเร่งทำหนังสือถึง สศก. ภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ในการประชุมกรมการค้าต่างประเทศรายงานมา กกก.พืชน้ำมันฯ ได้อนุมัติให้นำเข้ามะพร้าวตามกรอบ WTO และ AFTA แบ่งเป็น 1. ตามกรอบ AFTA อนุมัติปริมาณ 64,615 ตันต่อปี โดยมีการนำเข้าจริง 5,348 ตัน และ 2. ตามกรอบ WTO อนุมัติ 2,317 ตัน ปัจจุบันนำเข้าเต็มจำนวนแล้ว รวม 2 กรอบ 7,000 กว่าตัน และให้นำเข้าในช่วงนอกฤดูการผลิตเท่านั้น ดังนั้นสาเหตุที่ตกต่ำจึงไม่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวที่นำเข้าตามโควตา แต่น่าจะมาจากการนำเข้านอกโควตา เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศรายงานมา มียอดนำเข้ามะพร้าว ม.ค. - พ.ย. 65 รวม 1.3 แสนตัน ซึ่งเป็นการนำเข้านอกโควตา WTO ที่เสียภาษีร้อยละ 54

'เฉลิมชัย' ฝังทำลายหมูเถื่อน มากที่สุดกว่า7แสนกก.ค่า123ล้าน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นายประจักษ์ อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรอย่างเคร่งครัดปราบปรามการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรอย่างผิดกฎหมาย เป็นการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะรายย่อย และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรดังกล่าวอาจมีเชื้อโรคระบาดต่อสัตว์และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งทำลายกลไกราคาสุกร

สำหรับการฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลาง มีมากถึง 723,786 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 123 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อ 35 คัน ใช้รถบรรทุกสิบล้อ 3 คัน ใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 1 คัน ถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยดำเนินการ จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและผู้บริโภคมั่นใจว่ากระทรวงเกษตรฯ ปกป้องอาชีพของเกษตรกรและได้คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเต็มที่ และยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2565 กรมปศุสัตว์ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร



ทำลาย : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย มากถึงกว่า 7 แสนกิโลกรัม มูลค่า 123 ล้านบาท มากที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้า คุ้มครองผู้บริโภค และการทำลายกลไกราคาสุกรในประเทศ

และกรมศุลกากร ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกร ทั้งสิ้น 42 คดี ปริมาณน้ำหนักรวม 1,089,514 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 219 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการกับซากสุกรของกลาง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ทำลายไปแล้ว 179,612 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 71 ล้านบาท ส่วนที่ 2 อยู่ในระหว่างดำเนินการ 186,116 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 25 ล้านบาท เมื่อคดีสิ้นสุดจะดำเนินการทำลายต่อไป และส่วนที่ 3 รวบรวมเพื่อทำลาย 723,786 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 123 ล้านบาท ชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อ

สุกรของกลาง ส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตมาจากต่างประเทศ เช่น บราซิล เยอรมนี และอิตาลี เป็นต้น

ส่วนวิธีการฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ WOAH) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการทำลายซากและของเสียจากสัตว์ปริมาณมากที่สามารถทำได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาที่ดิน Kick Off 'ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอกควัน' หนุนเกษตรกรใน 56 จังหวัดเป้าหมาย ทำเกษตรรักโลก ไม่เผาฟางและตอซังพืช

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ประยูร อินสกุล" เป็นประธาน Kick Off กิจกรรม "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอกควัน" สอนงดเผา เป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2613 เดิมหน้าเดิมที่ พร้อมกันทั่วประเทศ แก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตร

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอกควัน" ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้น โดยมีศูนย์กลางการจัดงาน ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 55 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผา (Hot Spot) ทั่วประเทศโดยการถ่ายทอดสดพร้อมกัน ผ่านระบบ Zoom conference Meeting และ Facebook live ผักแพ้ว กรมพัฒนาที่ดิน โดยในพิธีเปิดมีนายปราโมทย์ ยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวรายงานพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน หมอพื้นบ้านอาสา และเกษตรกร รวมผู้ร่วมงานในพื้นที่ 56 จังหวัดทั้งสิ้นกว่า 10,000 ราย

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการพร้อมขับเคลื่อนการป้องกัน



และแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เกษตรกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2613 ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ในเวทีโลก กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เกษตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เปลี่ยนมาใช้วิธีการไถกลบตอซังพืช แทนการเผา เพื่อหยุดยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ

ด้านนายปราโมทย์ ยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันทางอากาศ ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตรและพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชในฤดูถัดไป การที่เกษตรกรเลือกใช้วิธีการกำจัดเศษวัสดุโดยวิธีการเผา ซึ่งการเผาเศษวัสดุเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศนำไปสู่ภาวะโลกร้อน พื้นที่



ป่าเสื่อมโทรม สูญเสียอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสม และทำลายห่วงโซ่อาหาร โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นผู้นำขบวนรถไถเพื่อไถกลบตอซังพืชพร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งมีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ให้เกษตรกรร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่แปลงสาธิตอีกด้วย

"การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยนอกจากช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักรู้ถึงการทำการเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืช ช่วยให้ดินดีคงความอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกทำลาย และยังช่วยบำรุงดินให้มีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น เกิดความสมดุลของระบบนิเวศดินแล้ว ยังส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผาลดลง รวมถึงช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน" อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

รองปลัดฯร่วมถกพัฒนาการเกษตรฯ

นายเศรษฐ์เกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันและอนาคตของเกษตรไทย” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (กวป.) กรมวิชาการเกษตร

นายเศรษฐ์เกียรติ ได้บรรยายถึงกรอบ 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 นโยบายสำคัญในการพัฒนาและแก้

ปัญหาภาคการเกษตร โดยให้เป็นกรอบในการทำงาน พร้อมทั้งปรับตัวตามสถานการณ์และเพิ่มการทำงานในเชิงรุก ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 3.ยุทธศาสตร์ 3S คือ Safety-Security-Sustainability 4.ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และ 5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยในปี 2566 เป็นปีที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม อาทิ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเร่งผลักดันการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร การเร่ง

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินงานนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การผลักดันการค้าตอบแทนให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งขับเคลื่อน BCG Model ไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล ส่งเสริมความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ผลักดันไทยเป็นครัวโลก การผลักดันให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการให้ความสำคัญกับเกษตรกรเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

ส่งออกปี65
โตทะลุเป้า5.5%
ปี66คาดขยายตัว1-2%
ยอดพุ่งเกิน10ล้านล้าน

อ่านต่อหน้า 12

ส่งออกปี65โตทะลุเป้า5.5% ปี66คาด1-2%ยอดพุ่งเกิน10ล้านล้าน

ผู้จัดการรายวัน360° – ส่งออก ธ.ค.65 ทำได้มูลค่า 21,718.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลด 14.6% ยอดรวมทั้งปีมูลค่า 287,067.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.5% ทำได้เกินเป้า คิดเป็นเงินบาท 9,944,317 ล้านบาท ส่วนปี 66 คาดเป็าร่วมกับภาคเอกชนคาดโตแค่ 1-2% แต่ยอดทะลุ 10 ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรก เหตุเศรษฐกิจโลกเสี่ยง น้ำมันเป็นต้นทุนสำคัญและค่าบาทแข็งเร็ว เตรียมลุยเจาะตลาดศักยภาพ เน้นตะวันออกกลาง เอเชียใต้ CLMV และจีน เพื่อเพิ่มยอด

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนธ.ค.2565 มีมูลค่า 21,718.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 14.6% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 776,324 ล้านบาท ส่งออกรวมทั้งปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 287,067.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.5% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 9,944,317 ล้านบาท หรือเกือบ 10 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าการส่งออกยังทำได้ เพราะปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าการส่งออกไว้ที่ 4% แต่จบปีสามารถทำได้เกินเป้าหมาย

สำหรับการส่งออกในเดือน ธ.ค.2565 ที่ขยายตัวดีดล เป็นผลจากการส่งออกสินค้าเกษตรลดลง 11.6% แต่ทั้งปียังบวกได้ 2.2% สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรลดลง 10.8% ทั้งปี เพิ่ม 17.8% และสินค้าอุตสาหกรรม ลดลง 15.7% ทั้งปี เพิ่ม 4.4%

“เหตุผลที่การส่งออกปี 2565 ยังขยายตัวได้สูง เพราะกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการผลักดันการส่งออกเชิงรุกและเชิงลึก ในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงร่วมกับเอกชน มีการ

ผลักดัน ให้ประเทศเพื่อนบ้านเร่งเปิดด่านชายแดน หลังปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การส่งออกชายแดนขยายตัวดีขึ้น และส่งผลให้ตัวเลขส่งออกภาพรวมดีขึ้น ได้รับผลดีจากการที่ผู้ซื้อทั่วโลกเร่งหาแหล่งสำรองอาหาร และปัญหาโลจิสติกส์ได้รับการคลี่คลาย ทั้งค่าระวางเรือที่ปรับลดลงกว่าปกติ และตู้คอนเทนเนอร์มีปริมาณเพียงพอ” นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับภาคเอกชน และมีความเห็นสอดคล้องกันในการกำหนดเป้าหมายการส่งออกปี 2566 มีมูลค่า 289,938-292,809 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10-10.1 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นยอดทะลุ 10 ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรก ขยายตัว 1-2% น้อยกว่าปี 2565 ที่ตั้งไว้ 4% เพราะมีปัจจัยที่เป็นแรงเสียดทานทางลบหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มแค่ 0.5-1.0% สหภาพยุโรป เพิ่ม 0-0.5% ญี่ปุ่น เพิ่ม 1.6% ซึ่งเมื่อขยายตัวน้อย ก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย มีการคาดการณ์ว่าสต็อกสินค้าในไตรมาสแรกปี 2566 จะยังคงมีสูง ทำให้หลายประเทศชะลอการสั่งซื้อราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงและไม่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และค่าเงินบาท มีแนวโน้มแข็งค่า ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทยลดลง เพราะแพงกว่าคู่แข่ง

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกที่จะช่วยสนับสนุนการส่งออก เช่น ระบบการขนส่งสินค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งค่าระวางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ ความต้องการด้านอาหาร

ของโลกยังมี เป็นผลดีกับการส่งออกอาหารของไทย ตลาดศักยภาพทางตลาด ยังรองรับการส่งออกของไทยได้ และมี 4 ตลาดที่จะบุกเป็นพิเศษ เช่น ตะวันออกกลาง คาดว่า จะบวกได้ 20% เอเชียใต้ คือ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ คาดเพิ่ม 10% ตลาด CLMV คาดเพิ่ม 15% และจีน ที่เป็นตลาดใหญ่และกำลังเปิดประเทศ คาดจะทำตัวเลขบวกได้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การกำหนดตัวเลขเป้าหมายการส่งออกดังกล่าว มีการตั้งวอร์รูมศึกษาเชิงลึกในแต่ละประเทศ จึงมั่นใจว่าจะไม่ติดลบแน่นอน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ หลายประเทศที่การส่งออกติดลบ และการส่งออกจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ ร่วมกับภาคการท่องเที่ยว ที่คาดว่า จะมียกท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่า 25 ล้านคน

นายเกรียงไกร เชียงรณกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตัวเลขเป้าหมายส่งออกปี 2566 ใกล้เคียงกับที่ภาคอุตสาหกรรมประเมิน แม้จะมีความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่เชื่อว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเปิดตลาดและเจาะตลาด เช่น ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ CLMV จะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปได้ และเป็น ปัญหาเรื่องขาดแคลนชิปก็คลี่คลายลงแล้ว ส่วนปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังต้องติดตามใกล้ชิดต่อไป แต่คงไม่มีผลต่อราคาพลังงานมากนัก เพราะผ่านจุดพีคไปแล้ว ส่วนค่าเงินบาท ยอมรับว่าแข็งค่าเร็ว แค่ 2-3 เดือนแข็งขึ้นมาเกือบ 20% แล้ว.

จัดใหญ่ครบ 10 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งในปีนี้เป็นปีครบรอบปีที่ 10 กรมฝนหลวงฯ ได้เตรียมกิจกรรมหลากหลายให้ประชาชนได้เข้าชมผลงานการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงฯ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรมเปิดบ้านฝนหลวง (Fonluang Open House) เพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยที่โดดเด่น เช่น จรวดคัดแปรสภาพอากาศ อุปกรณ์พ่นสารฝนหลวงจากพื้นสู่อากาศ เครื่องบินเป้าอากาศไร้คนบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น สารฝนหลวงที่ใช้งานได้ในพื้นที่สภาพ

อากาศที่ความชื้นไม่ถึงร้อยละ 60 เป็นต้น มีการจัดแสดงเครื่องมือตรวจสภาพอากาศฝนหลวง และระบบข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงให้ดูที่ทุกเวลา รวมทั้งได้นำเครื่องบินทำฝนหลวงที่ปลดประจำการแล้วมาโชว์ในงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีงานสวนมาแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร พร้อมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างทันที่ และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไป

ภายในงานพี่น้องประชาชนจะได้

ทำความรู้จักกับกรมฝนหลวงฯ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตำราฝนหลวงพระราชทานให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่ทรงใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์บริหารจัดการน้ำในอากาศ คัดแปรสภาพอากาศให้เกิดเป็นฝนตกในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชนคน

ไทย ซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงฯ จัดระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมนิทรรศการผลงานปฏิบัติการฝนหลวงในหลากหลายมิติที่พัฒนาต่อยอดเรื่อยมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการบรรเทาและป้องกันภัยแล้งแล้ว ปฏิบัติการฝนหลวงยังครอบคลุมถึงปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค เดิมนำในดินเพิ่มความชุ่มชื้นลดสาเหตุการเกิดไฟป่า ปฏิบัติการดับไฟป่า ปฏิบัติการทำลายพายุลูกเห็บ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความเพลิดเพลินไปกับความเข้าใจปฏิบัติการขึ้นทำฝนหลวงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเราจะเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมชมงานวันสถาปนากรมฝนหลวงฯ ครบรอบ 10 ปีในครั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจงานฝนหลวงให้แก่เยาวชนด้วย.

กรมข้าวฯ รุดเยี่ยม ศูนย์ข้าวที่อุบลฯ รับฟังสภาพปัญหา ให้คำแนะนำแก้ไข

น.ส.นนทিকা วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนศูนย์ข้าวชุมชนต.นาเรือง อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ต้อนรับที่ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเรือง

ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเยี่ย ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มีทั้งหมด 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยี่ย 2.ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเยี่ย 3.ศูนย์ข้าว

ชุมชนนาแปลงใหญ่ ปี 2559

4.ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเรือง
5.ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพันธุ์ข้าว ต.นาดี ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 161 ราย มีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 837 ไร่ พื้นที่ผลิตข้าวคุณภาพดี 1,622 ไร่ โดยศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาเรือง เป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน และปริมาณตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละฤดูกาลผลิต ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับกรมการข้าว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกรณีนี้ น.ส.นนทিকা ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก่พี่น้องเกษตรกรในการบริหารจัดการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนฯ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมาย

6 โลกธุรกิจ



คาคปี'66ส่งออกโต1-2%

พาณิชย์ยอมรับเผชิญหลายปัจจัยลบ

คาคปี'66ส่งออกโต1-2% พาณิชย์ยอมรับเผชิญหลายปัจจัยลบ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมปี'65 พร้อมเป้าหมายและแผนเร่งรัดการส่งออกปี 2566 โดยตัวเลขการส่งออก ธันวาคม 2565 ติดลบ 14.6% มีมูลค่าการส่งออก 776,324 ล้านบาท ส่วนการส่งออกทั้งปี 2565 บวก 5.5% เกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ 4% มีมูลค่าส่งออก 9,944,317 ล้านบาท โดยการส่งออกเดือนธันวาคม 2565 หมวดสินค้าเกษตร -11.6% มูลค่า 72,992 ล้านบาท ทั้งปี'65 สินค้าเกษตร +2.2% มูลค่า 925,383 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวดี 1.ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง สับประรดสดทุเรียนสด ฯลฯ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เกษตร เดือน ธันวาคม 2565-10.8% มูลค่า 55,637 ล้านบาท ทั้งปี'65 +17.8%

มูลค่า 788,321 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์จากนม อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม ธันวาคม 2565 -15.7% มูลค่า 616,549 ล้านบาท ทั้งปี'65 + 4.4% มูลค่า 7,819,845 ล้านบาท สินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดี ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ

ส่วนภาพรวมของการส่งออกรายตลาด ในเดือน ธ.ค. 2565 ตลาดที่ขยายตัวสูง ได้แก่ 1.อิรัก (+144.1%) 2.ไอร์แลนด์ (+130.9%) 3.บรูไน (+62.1%) 4.อิหร่าน (+48.0%) 5.โมซัมบิก (+44.8%) 6.ซาอุดีอาระเบีย (+35.5%) 7.สหราชอาณาจักร (+23.7%) 8.สวีเดน (+16.4%) 9.อิตาลี (+12.3%) และ 10.เม็กซิโก (+6.7%) ขณะที่ตัวเลขทั้งปี'65 ตลาดที่ขยายตัวดีได้แก่ 1.ตะวันออกกลาง(+22.8%) 2.สหราชอาณาจักร(+15.6%) 3.แคนาดา (+14.2%) 4.สหรัฐฯ(+13.4%) 5.CLMV(+11.5%) 6.เอเชียใต้ (+11.5%) 7.อาเซียน(5) (+9.5%) 8.ลาตินอเมริกา (+5.9%) 9.สหภาพยุโรป(+5.2%) และ 10.ทวีปออสเตรเลีย(+1.7%)

ขณะที่สินค้าส่งออกที่ขยายตัว 10 รายการสำคัญ ในปี 2565 สินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ 1.น้ำตาลทราย(+98.9%) 2.เครื่องโทรสารโทรศัพท์และส่วนประกอบ (+71.5%) 3.อัญมณีและเครื่องประดับ (+50.3%) 4.ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ (+44.8%) 5.หม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบ (+32.0%) 6.อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์

และส่วนประกอบ (+32.0%) 6.อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 25 มกราคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15244

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 54.34

Ad Value: 86,944

PRValue (x3): 260,832

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คาดปี'66ส่งออกโต1-2%พาณิชย์ยอมรับเผชิญหลายปัจจัยลบ

และไดโอด(+26.2%) 7.ไก่แปรรูป(+24.8%)
8.ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง (+24.6%) 9.ไอศกรีม
(+23.0%) 10.อาหารสัตว์เลี้ยง(+15.3%)

สำหรับการส่งออกปี 2566 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับภาคเอกชน ได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่าสำหรับปี 2566 จะตั้งเป้าไว้เป็นบวก 1-2% น้อยกว่าปี 2565 ที่ตั้งไว้ 4% เพราะมีปัจจัยที่เป็นแรงเสียดทานทางลบหลายปัจจัย เช่น 1.ปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศตลาดหลักของไทย เช่น สหรัฐฯคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะบวก 0.5-1% สหภาพยุโรปที่เป็นตลาดใหญ่ ของเราหลายสถาบันประเมินบวก 0-0.5% ญี่ปุ่นประเมินว่าจีดีพีเฉลี่ยจะ +1.6% เป็นต้น ข้อมกกระทบการส่งออกของเรา 2.คาดการณ์ว่าไตรมาสแรกปี'66 อาจมีสต็อกสินค้าที่นำเข้าจากหลายประเทศ

ในโลกของประเทศตลาดหลักโลกคงอยู่อาจชะลอการสั่งซื้อหรือการนำเข้าได้ 3.ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงและไม่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อค่าไฟฟ้าต้นทุนการผลิตสำคัญของภาคการผลิต 4.ค่าเงินบาทของเรามีแนวโน้มเริ่มแข็งขึ้นทำให้ศักยภาพการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดโลกยากขึ้น เพราะจะแพงกว่าคู่แข่ง

อย่างไรก็ตาม ยังประเมินว่ายังบวกอยู่เพราะมีปัจจัยบวกหลายประการเช่น 1.ระบบการขนส่งสินค้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2.คาดว่าความต้องการด้านอาหารของโลกยังมีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารเป็นผลดีกับการส่งออกอาหารของไทย 3.ตลาดศักยภาพบางตลาด ยังรองรับการส่งออกของไทยได้ เช่น ตะวันออกกลาง ตลาดเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ) และตลาด CLMV ตลาดจีน

เกษตรวันนี้.....● มหาวิทยาลัย ขาว /เหลือง มีข้าวติด ส้มเปลือกอ่อน มีข้าว
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการ ติด ลำไย ไม่จำกัดพันธุ์ มีใบติด องุ่น พันธุ์
เกษตร และกรมวิชาการเกษตร เตรียมจัด ไวท์มาลิกา มีข้อติดกิ่ง องุ่นไร้เมล็ด มีข้อ
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวัน ติดกิ่ง และมะพร้าวน้ำหอม...ผู้ที่ส่งผลไม้
ที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงขอเชิญ
เกษตรกรและผู้สนใจร่วมส่ง
ผลไม้เข้าประกวด ในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2566 ณ โถงชั้น
ล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ... โดยจัดประกวด
ผลไม้ 18 ประเภท ดังนี้ ขนุน
"ไม่จำกัดพันธุ์ ผลสุกพร้อมรับประทาน
ประทาน ชมพู"ไม่จำกัดพันธุ์ ฝรั่งผลเล็ก ฝรั่ง
ผลโต "ไม่จำกัดพันธุ์ กล้วยหอมทอง กล้วยไข่
กล้วยน้ำว้า มะม่วงผลสุก "ไม่จำกัดพันธุ์
มะม่วงผลดิบ "ไม่จำกัดพันธุ์ มะละกอ ผลสุก
"ไม่จำกัดพันธุ์ ละมุด ผลสุกพร้อมรับประทาน
ส้มโอเนื้อสีชมพู/แดง มีข้าวติด ส้มโอเนื้อสี



ผลิต GAP พืชของผลไม้ชนิด
ที่ส่งเข้าประกวดในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2566 เวลา
09.00-12.00 น. ตัดสินการ
ประกวดเวลา 13.30-16.00 น.
ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคำ
โทรศัพท์ 08-9631-7987, ดร.อารยา ออจ
เจริญ เทียนหอม โทรศัพท์ 08-1684-6894
และ อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ โทรศัพท์ 06-
2381-7880 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.ku.ac.th.....●

นายก:หล่าปลี

คู่ค้าแผ่วทำส่งออกถค.65รูป14.6%

พาณิชย์มั่นใจปี66เติบโตได้-สรท.ร้องแก้บาทเปิก

ส่งออกถ.ค.หดตัว 14.6% หลังเศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัวตั้งเป้าส่งออกปีนี้ไม่ติดลบ มั่นใจโต 1-2% ด้านสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ร้องรพท. แก้บาทแข็งฝ่าวิกฤตส่งออก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรพท.พาณิชย์ เปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกเดือนธ.ค.2565 ว่า ขยายตัวติดลบ 14.6% มูลค่า 21,718 ล้านดอลลาร์ โดยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมติดลบ 15.7% และสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ติดลบ 11.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และตลาดส่งออกหลักหดตัว 13.6% ทุกตลาด ได้แก่ สหรัฐ 3.9% จีน 20.8% ญี่ปุ่น 13.7% อาเซียน 24.2% CLMV 11.8% สหภาพยุโรป 4.9%

ส่วนการส่งออกทั้งปี 2565 ตัวเลขยังเป็นบวก 5.5% มูลค่า 287,067 ล้านดอลลาร์ ส่วนการนำเข้าขยายตัว 13.6% มูลค่า 303,190 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ทั้งปี ไทยขาดดุลการค้ารวม 16,122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. กระทรวงพาณิชย์ ได้หารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ และผู้ประกอบการส่งออกเพื่อประเมินเป้าหมายการส่งออกปี 2566 โดยสรุปร่วมกันว่ายังคงขยายตัวเป็นบวก 1-2%

มูลค่า 289,938-292,809 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากยังมีปัจจัยลบต่อเนื่อง คือ เศรษฐกิจตลาดหลักขยายตัวลดลง คาดว่าสหรัฐขยายตัว 0.5-1% ยุโรป ขยายตัว 0.0-0.5% ญี่ปุ่น 1.6%

“เรามองว่าการส่งออกปีนี้ยังไม่ติดลบ ยังเป็นบวกได้ 1-2% เพราะยังมีปัจจัยบวกหลายอย่าง เช่น กำไรวางเรือปรับลดลง ความต้องการอาหารของโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดที่มีศักยภาพ 4 ตลาดหลักยังเติบโตได้ดี”

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มั่นใจว่าปีนี้ส่งออกจะไม่ติดลบแน่นอน เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว ส่วนปัญหาเงินบาทแข็งค่าเกิดจากกองทุนต่างประเทศไม่มีที่ไป เนื่องจากตลาดยุโรป และสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยง จึงทำให้เงินไหลทะลักเข้าไทยจำนวนมากทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็ว

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า คณะกรรมการสรท. ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) ให้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ส่งออก ดังนี้ ขอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้งขอให้รพท.รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทในระดับ 34-35 บาท/เหรียญสหรัฐ

'ผู้ส่งออก' ร้องสกัดบาทแข็ง แนะกนง.ชะลอขึ้นดอกเบี้ย

กรุงเทพธุรกิจ ● ส่งออกปี 65 โต 5.5% มูลค่า 2.8 แสนล้านดอลลาร์ มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สัญญาดีดลบแรงหลัง ธ.ค.หดตัว 14.6% รับผลกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตัว "พาณิชย์" เซ็นส่งออกปี 66 ขยายตัว 1-2% สรท.เสนอแบงก์ชาติเร่งแก้เงินบาทแข็งค่าเร็ว แนะชะลอขึ้นดอกเบี้ย "แบงก์กรุงเทพ" ขออุทิศทางดอกเบี้ยตลาด หาก กนง.ขึ้นดอกเบี้ยย่ำ ต้องระวังผลกระทบต่อลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง เอสเอ็มอี

กระทรวงพาณิชย์รายงานการส่งออกไทยเดือน ธ.ค.2565 มีมูลค่า 21,718 ล้านดอลลาร์ เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วติดลบ 14.6% เป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 22,752 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 12% ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 1,033 ล้านดอลลาร์

สำหรับการส่งออกเดือน ธ.ค.ที่ติดลบเป็นผลจากการส่งออกสินค้าเกษตรลดลง 11.6% สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลง 10.8% และสินค้าอุตสาหกรรม ลดลง 15.7%

ขณะที่การส่งออกรวมทั้งปี 2565 ขยายตัว 5.5% รวมมูลค่า 287,067 ล้านดอลลาร์ เป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวกับน้ำมัน ทองคำและยุทธปัจจัยทำให้การส่งออกขยายตัว 4.7% ถือว่ายังทำได้ดีเพราะปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายที่ 4% แต่ปีทำได้เกินเป้าหมาย ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 303,190 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 13.6% ขาดดุลการค้า 16,122 ล้านดอลลาร์

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้การส่งออกปี 2565 ขยายตัวสูง คือ การผลักดันการส่งออกเชิงรุกและเชิงลึก ตลาดใหม่ร่วมกับเอกชน การเร่งเปิดด่านชายแดน หลังปิดทำการชั่วคราว เพราะโควิด-19 ทำให้การส่งออกขยายแดนขยายตัวดี รวมถึงทั่วโลกเร่งหา

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1

ผู้ส่งออก

แหล่งสำรองอาหาร และปัญหาโลจิสติกส์ คลี่คลายทั้งการวางเรือที่ลดลงสู่ภาวะปกติ รวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์มีปริมาณเพียงพอ

สำหรับสินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูงในปี 2565 จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1.น้ำตาลทราย 2.เครื่องโทรสารโทรศัพท์ และส่วนประกอบ 3.อัญมณีและเครื่องประดับ 4.ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 5.หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 6.อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด 7.ไก่แปรรูป 8.ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง 9.โอคริม 10.อาหารสัตว์เลี้ยง

ส่วนตลาดที่ขยายตัวสูง 10 ลำดับแรก ได้แก่ 1.ตะวันออกกลาง 2.สหราชอาณาจักร 3.แคนาดา 4.สหรัฐ 5.CLMV 6.เอเชียใต้ 7.อาเซียน (5 ประเทศ) 8.ลาตินอเมริกา 9.สหภาพยุโรป 10.ทวีปออสเตรเลีย

ในขณะที่รัสเซียจากผลสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้การส่งออกปีที่แล้วติดลบ 43.3% เหลือมูลค่าส่งออกเพียง 585 ล้านดอลลาร์ จากปี 64 ที่ทำได้ 1,032 ล้านดอลลาร์

ตั้งเป้าส่งออกปี66โต1-2%

นายจรินทร์ กล่าวว่ เป้าหมายการส่งออกปี 2566 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.พาณิชย์) ประเมินเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเป็นปัจจัยหลักที่กระทบการส่งออกไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

หลัก อาทิ สหรัฐ ญี่ปุ่น ยุโรป ที่กำลังซื้ออ่อนแอจึงตั้งเป้าการส่งออกขยายตัว 1-2% น้อยกว่าปี 2565 ที่ตั้งไว้ 4% โดยหากขยายตัวได้ 1% จะมีมูลค่า 289,938 ล้านดอลลาร์ ส่วนขยายตัว 2% จะมีมูลค่า 292,809 ล้านดอลลาร์ เพราะมีแรงเสียดทานทางลบหลายปัจจัยประกอบด้วย

1.ปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศตลาดหลัก เช่น สหรัฐคาดว่าขยายตัว 0.5-1% สหภาพยุโรปขยายตัว 0-0.5% และญี่ปุ่นขยายตัว 1.6% ย่อมกระทบการส่งออก

2.คาดการณ์ว่าไตรมาสแรกปี 2566 อาจมีสต็อกสินค้าที่นำเข้าจากหลายประเทศในโลกของตลาดหลักอาจชะลอการสั่งซื้อหรือนำเข้า

3.ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงและไม่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อค่าไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตสำคัญของภาคการผลิต

4.ค่าเงินบาทของเรามีแนวโน้มเริ่มแข็งขึ้นทำให้ศักยภาพการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดโลกยากขึ้น เพราะจะแพงกว่าคู่แข่ง

อย่างไรก็ตามการส่งออกไทยมีปัจจัยบวก คือ ระบบขนส่งสินค้าเริ่มปกติ ความต้องการอาหารโลกยังมีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และตลาดศักยภาพบางตลาดรองรับการส่งออกไทยได้ โดยเฉพาะ 4 ตลาดหลัก คือ ตลาดตะวันออกกลาง อาจขยายตัวได้ 20% ตลาดเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ คาดว่าขยายตัว 10% ตลาด CLMV คาดว่าขยายตัว 15% และตลาด

จีนขยายตัวได้ 1%

ห่วงเงินนอกไหลเข้าไทยแรง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวที่ผ่านมภาคเอกชนตั้งวอร์รุมติดตามตัวเลขส่งออกตลอดเวลานั้นใจว่าปีนี้ส่งออกจะไม่ติดลบแน่นอน ขณะที่ประเทศอื่นติดลบ ส่วนปัญหาเงินบาทแข็งค่าเกิดจากกองทุนต่างประเทศไม่มีที่ไป เพราะตลาดยุโรปและสหรัฐมีความเสี่ยงจึงทำให้เงินไหลเข้าไทยมากทำให้เงินบาทแข็งค่าเร็ว ส่วนระยะยาวคาดไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไ

นายเจริญ ไกร เรียงกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวที่ผ่านมภาคเอกชนตั้งวอร์รุมติดตามตัวเลขส่งออกตลอดเวลานั้นใจว่าปีนี้ส่งออกจะไม่ติดลบแน่นอน ขณะที่ประเทศอื่นติดลบ ส่วนปัญหาเงินบาทแข็งค่าเกิดจากกองทุนต่างประเทศไม่มีที่ไป เพราะตลาดยุโรปและสหรัฐมีความเสี่ยงจึงทำให้เงินไหลเข้าไทยมากทำให้เงินบาทแข็งค่าเร็ว ส่วนระยะยาวคาดไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไ

ปีนี้ปัญหาเรื่องขาดแคลนชิปคลี่คลายลงแล้ว ส่วนปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนต้องติดตามใกล้ชิดแต่คงไม่มีผลต่อราคาพลังงานนัก เพราะผ่านจุดพีคแล้ว ส่วนค่าเงินบาทยอมรับว่าแข็งค่าเร็ว แค่ 2-3 เดือน แข็งขึ้นมาเกือบ 20% แล้ว"

สรท.เสนอ ธปท.สกัดบาทแข็ง

นายชัยชาญ เจริญสุข สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ปัญหาเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วกระทบผู้ผลิตเพื่อส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศสูง ซึ่งปีที่ผ่านมการส่งออกเติบโตดีเพราะเงินบาทอ่อนค่า แต่มูลค่าส่งออกหดตัวในไตรมาส 3-4 ของปี 2565 และต่อเนื่องไตรมาส 1 ปี 2566 เมื่อเงินบาทกลับมาแข็งค่าจึงมีข้อเสนอต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 4 ข้อ คือ

1. ขอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ชะลอขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพราะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญทั้งชีพหลายชน และซ้ำเติมผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เช่น วัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า ค่าแรงขั้นต่ำ 2.ขอให้ ธปท.ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทที่ 34-35 บาทต่อดอลลาร์ หรือไม่แข็งค่ากว่าประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง

3.ขอให้ ธปท.กำหนดมาตรการและเครื่องมือตรวจสอบกระแสเงินไหลเข้าเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินให้ติดตามข้อมูลโอนเงินบาทระหว่างบัญชีผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศ ซึ่งมีสัญญาณของธุรกรรมการเงินต่างประเทศเริ่มหนาแน่นกว่าปกติ 4.ขอให้ ธปท.และธนาคารพาณิชย์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

ธ.กรุงเทพรอดูทิศทางดอกเบี้ย

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กล่าวที่ผ่านมภาคเอกชนตั้งวอร์รุมติดตามตัวเลขส่งออกตลอดเวลานั้นใจว่าปีนี้ส่งออกจะไม่ติดลบแน่นอน ขณะที่ประเทศอื่นติดลบ ส่วนปัญหาเงินบาทแข็งค่าเกิดจากกองทุนต่างประเทศไม่มีที่ไป เพราะตลาดยุโรปและสหรัฐมีความเสี่ยงจึงทำให้เงินไหลเข้าไทยมากทำให้เงินบาทแข็งค่าเร็ว ส่วนระยะยาวคาดไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไ

โดยเฉพาะการเข้าไปสนับสนุนด้านสินเชื่อต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการทรงตัวอยู่ได้ หรือให้สินเชื่อการประกอบธุรกิจเพื่อการปรับตัวหลังโควิด และล่าสุดธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะหาอย่างไรให้ธนาคารช่วยเหลือทำให้ปรับตัวรับโมเดลการทำธุรกิจใหม่ได้ เช่น การช่วยเหลือ

ผ่านมาตรการสินเชื่อปรับตัวของ ธปท. นอกจากนี้ความจำเป็นเร่งด่วนคือการเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ให้ประคองตัวได้ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือของธนาคารแล้ว และยังไม่ได้อยู่ในมาตรการช่วยเหลือ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่เท่าเทียม อาจทำให้ลูกหนี้บางกลุ่ม มีความเปราะบางอยู่ ดังนั้นการเข้าไปช่วยเหลือต้องทำอย่างต่อเนื่อง

"ต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ธนาคารทำได้ คือ การพยายามดูแลลูกหนี้ให้ดีที่สุดทั้งกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเอสเอ็มอี เพื่อให้ลูกหนี้อยู่รอดได้ และเชื่อว่าดอกเบี้ยวันนี้ไม่ได้สูงมาก และการขึ้นดอกเบี้ยของระบบคงเป็นการขึ้นอย่างระมัดระวัง เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อได้ ซึ่งเราต้องให้การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารเหมาะสมและไม่เป็นภาระสำหรับลูกหนี้"

เร่งช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่ม

ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารได้แบ่งการดูแลลูกหนี้เป็น 3 กลุ่ม เพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เช่น ลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่องจะช่วยเหลือให้มีสภาพคล่องรักษาการจ้างงาน ไม่เพิ่มภาระการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ในระยะนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่เปราะบาง เช่น บางรายอาจต้องขยายระยะเวลาชำระหนี้ หรือการปรับลดยอดผ่อนลงมา ให้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

ถัดมาคือลูกหนี้ที่ต้องการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่ธุรกิจเริ่มฟื้นตัว ซึ่งธนาคารจะช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ค้าขายหรือผลิตสินค้าบริการได้ตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสุดท้ายกลุ่มลูกหนี้ที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมในการปรับตัวดังกล่าว